

Một số cấp ủy, chính quyền xã còn yếu, một số ngành chất lượng tham mưu chưa cao, chưa sát; trong công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện đôi khi còn thiếu kiên quyết, chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng, ban và các đoàn thể trong huyện.

Chuyên cơ cấu kinh tế chưa rõ nét và chậm, một số loại cây lương thực chưa được nâng cao cả về năng suất và chất lượng giống; cây trồng vật nuôi chưa được quy hoạch theo mô hình trang trại, chăn nuôi đại gia súc để có định hướng lâu dài trong toàn huyện; chưa sử dụng nhiều các loại giống có giá trị kinh tế cao, tạo ra sản phẩm hàng hóa... hộ đói giáp hạt vẫn còn cao nhất là ở các bản vùng cao, vùng sâu. Việc áp dụng các tiên khoa học, kỹ thuật vào sản xuất chưa được chú trọng; tập quán canh tác còn lạc hậu; việc xử lý vi phạm trong quản lý đất đai chưa được kiên quyết, quản lý tận thu sa khoáng còn lỏng lẻo, giá vé vận tải hành khách từ trung tâm huyện đến các xã quá cao; sản xuất vật liệu chưa đáp ứng được nhu cầu trên địa bàn; truyền đạo trái pháp luật chưa được ngăn chặn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ; các tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn về ma túy chưa giảm; hoạt động văn hóa văn nghệ, việc khai thác, giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống văn hóa dân tộc chưa được quan tâm đúng mức; chất lượng giáo dục tại vùng sâu, vùng xa, còn nhiều bất cập; công tác XDGN còn chậm so với mục tiêu đề ra.

## **II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM SÁU THÁNG CUỐI NĂM 2006**

### **1. Về kinh tế**

Tập trung lực lượng vận động tuyên truyền nhân dân đến diêm tái định cư; đảm bảo an toàn tài sản, điều kiện sống, sinh hoạt cho nhân dân.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, nhất là chương trình tái định cư Thủy điện Sơn La, đảm bảo cả chất lượng và tiến độ; thanh, quyết toán các dự án hoàn thành, đặc biệt là những công trình đã kết thúc giai đoạn.

Chuẩn bị nguồn giống tốt phù hợp với điều kiện của địa phương để đưa diện tích khai hoang vào sản xuất, khai thác tốt các công trình thủy lợi đã được xây dựng. Bố trí cán bộ để chỉ đạo, hướng dẫn nhân dân áp dụng tiên bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, gieo trồng đúng thời vụ.

Tập trung chỉ đạo sản xuất các loại cây mùa vụ đông xuân, đẩy mạnh sản xuất cây công nghiệp ngắn ngày và trồng cây thảo quả.

Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm; quan tâm phát triển diện tích ao, hồ nuôi cá ở những nơi có điều kiện. Chuẩn bị các điều kiện phòng chống dịch cúm gia cầm (H5N1). Tăng cường kiểm soát dịch lở mồm long móng ở trâu, bò; ngăn chặn kịp thời dịch ốc bươu vàng.

Tiếp tục củng cố chính quyền cơ sở tại một số xã hiện còn yếu.

Quản lý tốt nguồn thu, đảm bảo tiết kiệm chi, tăng cường thu ngân sách địa phương, phấn đấu đạt và vượt kế hoạch.

Tăng cường công tác bảo vệ phòng chống cháy rừng; triển khai thực hiện nội dung Chỉ thị 12/CT-TTg của Chính phủ về các biện pháp cấp bách chống chặt phá rừng và các văn bản của tỉnh trong công tác phòng chống cháy rừng.